



ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งการักษ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม)

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมะเร็งการักษ์ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

โรงพยาบาลมะเร็งการักษ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ลำดับ	เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	นางสาวกมลทิพย์ บัวบาน	
๒	๒	นางสาวชนิศา ศรีบุญรอด	
๓	๓	นางสาวอักษร จูสั้น	
๔	๔	นางสาวสรารัตน์ ทะรินทร์	
๕	๕	นางสาววัลยา ประสมทรัพย์	
๖	๖	นางสาวโสรยา อุดม	
๗	๗	นางสาวเกศแก้ว เชื้อบุญ	
๘	๘	นายวันเฉลิม เทียมผูก	
๙	๙	นางสาวจิราภรณ์ จันท์เครือ	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ
<p>ประเมินครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน)</p> <p>คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none">- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์- ทักษะคิด และแรงจูงใจ- ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ <p>เชี่ยวชาญ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none">- การสื่อสารโดยการพูด <p>ฯลฯ</p> <p>(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)</p>	<p>วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>เวลา ๑๓.๓๐น.</p> <p>ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา โรงพยาบาลมะการักษ์</p>

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) โรงพยาบาลมะการักษ์ จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลมะการักษ์ หรือทางเว็บไซต์ www.makarak.com หัวข้อประกาศผลรับสมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗) มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอิทธิพล จรัสโอฬาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์